



หนังสือพิมพ์

...วางแผง...
ทุกวันจันทร์

เมงราย

รายสัปดาห์ฉบับแรกของเชียงใหม่

ปีที่ 2 ฉบับที่ 54 ประจำวันที่ 6-12 ธันวาคม 2547 ราคา 10 บาท

ศึกษาวบ้าน-นพล.ระอุ หนุ่มเลือดร้อนโมโห รัวหมัดตะบันหน้าอก.

อาจารย์หนุ่มเคราะห์ร้ายถูกเจ้าของหอพักที่เคยมีเรื่องพิพาทกับมหาวิทยาลัยชกหน้า กลางศูนย์อาหาร ด้านอธิการดูแลจัด ออกแถลงการณ์ตึงนักรักขามอยู่หอใน อ้างเพื่อความปลอดภัย ส่วนถนนกับรั้วยันจะสร้างต่อไป

เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทของชาวบ้าน อ่านต่อหน้า 14

ศึกษาวบ้าน

☞ ต่อจากหน้า 1

และอาจารย์มหาวิทยาลัยรายนี้ ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ร.ต.อ.สมพร เขยบาล ร้อยเวรสอบสวน สภ.อ.เมืองเชียงใหม่ สาขาซอยบ้านคู ได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทที่ศูนย์อาหารคพพล หมู่ 1 ต.ท่าสุค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ข้างป้อมน้ำมันบางจากใกล้กับทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบ ผศ.อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวน อายุ 52 ปี อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้เสียหายยื่นขอให้การต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยใบหน้าบวมช้ำ ซึ่งได้แจ้งว่าถูกร้ายร่างกายโดย นายดำรง จินตนาวงศ์ อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 169 หมู่ 1 ต.ท่าสุค อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เจ้าของหอพักพลอยไพลิน

●ไม่พอใจม.พาลชกอาจารย์

จากการสอบถามพยาน ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ขณะที่ ผศ.อรรถสิทธิ์ กำลังเดินเข้ามาในบริเวณศูนย์อาหารคพพลเพื่อสั่งอาหารอยู่นั้น ได้มีนักศึกษายกมือไหว้และทักทาย ทำให้คนในร้านทราบว่าเป็นอาจารย์ ขณะนั้น นายดำรง ซึ่งเป็นชาวบ้านที่เคยมีเรื่องพิพาทกับมหาวิทยาลัย ในกรณีการสร้างถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย ครั้นเมื่อเจออาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงกล่าวเสียงดังต่อว่าอาจารย์และพาดพิงไปถึงอธิการบดีและผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยอีกหลายคน ผศ.อรรถสิทธิ์จึงได้ขอร้องให้นายดำรงหยุดพูดพร้อมกับโทรศัพท์แจ้งให้อธิการบดีทราบ นายดำรงจึงบันดาลโทสะกระโจนเข้าชกที่ใบหน้าของ ผศ.อรรถสิทธิ์ติดๆ กันหลายหมัด แต่ ผศ.อรรถสิทธิ์ก็ไม่ได้ตอบโต้แต่อย่างใด จนกระทั่งมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยห้ามและแยกนายดำรงออกไป พร้อมกับกล่าวว่า จะแจ้งตำรวจ ทำให้นายดำรงหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกปากคำไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงนำตัว ผศ.อรรถสิทธิ์ ส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ประชานุเคราะห์ เพื่อตรวจร่างกายและรักษาตัว

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 นายดำรง จินตนาวงศ์ คู่กรณีได้เข้ามามอบตัวกับเจ้าพนักงานสอบสวน สภ.อ.เมืองเชียงใหม่ สาขาซอยบ้านคู โดยได้รับสารภาพว่าได้ทำร้ายร่างกาย ผศ.อรรถสิทธิ์ ชื่นสงวนจริง และยอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมด ในขณะที่ ผศ.อรรถสิทธิ์ ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ประชานุเคราะห์

●มหา'ลัย ออกแถลงการณ์

ในเย็นวันเดียวกันนี้ รศ.ดร. วันชัย ศิริชัยชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เรียกนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเข้าประชุมด่วน และออกแถลงการณ์ของมหาวิทยาลัยจำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับแรก คือ เรื่องอาจารย์ของมหาวิทยาลัยถูกทำร้าย โดยในแถลงการณ์ได้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด โดยลงท้ายว่า จากเหตุการณ์แสดงถึงความโหดร้ายของผู้ก่อเหตุ ที่กระทำต่ออาจารย์ของมหาวิทยาลัย และอาจส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาด้วย ดังนั้นหากนักศึกษาที่พักอยู่ที่หอพักพลอยไพลินของนายดำรงค์ มีความประสงค์อยากจะย้ายหอพัก ทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีจะจัดรองรับ-ส่ง และจัดหาหอพักในมหาวิทยาลัยให้อยู่ฟรี ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคน

●พาดพิงเรื่องถนน

ส่วนแถลงการณ์อีกฉบับ คือ การปรับปรุงทางเข้าของมหาวิทยาลัย ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทกับชาวบ้านมาแล้ว ว่า ถนนคู่ขนานหน้ามหาวิทยาลัยนั้น เป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น หากการปรับเส้นทางจราจรหรือการทำรั้วของมหาวิทยาลัยจะทำให้กิจการที่อยู่สองข้างทางเสียหาย ก็เป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการ คาดการณ์ล่วงหน้าและพยายามปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ขณะที่มหาวิทยาลัยดำเนินการทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในด้านความปลอดภัย และพิทักษ์สิทธิของมหาวิทยาลัย โดยมีเจตนาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่อย่างใด ซึ่งแถลงการณ์ดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยได้แจกจ่ายให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาต่างวิพากษ์วิจารณ์กับเหตุการณ์ดังกล่าวตลอดทั้งวัน

●เผยอาการอาจารย์

สำหรับอาการของ ผศ.อรรถสิทธิ์ หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นั้น แหล่งข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณโบน้ำของ ผศ.อรรถสิทธิ์นั้น ถูกกระแทกอย่างรุนแรงด้วยหมัด เนื่องจาก ผศ.อรรถสิทธิ์เป็นคนรูปร่างเล็ก และบอบบาง จึงไม่สามารถต้านแรงกระแทกอย่างแรงจากน้ำหนักหมัดของนายดำรงค์ ซึ่งสูงใหญ่ ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อสมองและระบบประสาทได้ ดังนั้นจำเป็นต้องให้ ผศ.อรรถสิทธิ์ พักรักษาตัวเพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ซิคคอยสังเกตอาการประมาณ 1 เดือน

ส่วนความกึ่งหน้าในการดำเนินคดีนั้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า ได้รับแจ้งความทางอาญาไว้แล้ว ซึ่งจะได้นำดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป